

• คืบความเป็นธรรมให้สังคม •

ยุติธรรมนำพา คืบมาซึ่งความเป็นธรรม ยุติธรรมจะคอยค้ำ ความเป็นธรรมในสังคม

▶▶ อดีตที่ผ่านมามีกรณีจำนวนมาก ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำของผู้มีอำนาจในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ บางกรณีประชาชนถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำความผิดร้ายแรง ทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริงอาจเป็นลักษณะตรงกันข้าม บางคนถูกอุ้มและหายไปอย่างไม่รู้ชะตากรรม และบางคนถูกเข่นฆ่าอย่างโหดเหี้ยมทารุณ ทำให้นอกจากประชาชนเหล่านี้จะสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินแล้ว ญาติพี่น้องก็ต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วย และต้องใช้ชีวิตในสังคมด้วยความหวาดผวา เมื่อไปร้องเรียนหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรม ก็มักถูกเพิกเฉยหรือไม่ให้ความสนใจมากนัก สุดท้ายคนที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างแท้จริงก็มักหลุดพ้นข้อกล่าวหา และใช้ชีวิตอย่างปกติเหมือนไม่เคยได้กระทำความผิดใด ๆ มาก่อนเลย

เมื่อมีการปฏิรูประบบราชการครั้งใหม่ กระทรวงยุติธรรมซึ่งมีภารกิจอำนวยความสะดวกยุติธรรมให้กับประชาชนโดยตรง ได้พยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อดำเนินการคืนความเป็นธรรมให้กับสังคมโดยเปิดกว้างให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากถูกกลั่นแกล้งรังแก ข่มขู่ คุกคามในชีวิตและทรัพย์สินจากผู้มีอำนาจในสังคมหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้มีโอกาสร้องเรียนขอความเป็นธรรม และกระทรวงยุติธรรมก็มีหน่วยงานในสังกัดที่มีศักยภาพมากเพียงพอ สำหรับรับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ พร้อมกับนำไปพิจารณาดำเนินการ

การดำเนินงานในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๒ กระทรวงยุติธรรมได้รับการร้องเรียนจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง และหลายกรณีอยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการ ในที่นี้ขอนำเสนอ ๖ กรณีที่ประชาชนและสังคมให้ความสนใจมากในขบวนการดำเนินการ ได้แก่ ๑. คดีการหายตัวไปของนายสมชาย นิละไพจิตร ๒. คดีการหายตัวไปของนายมุฮัมหมัด อัลรูไวรี นักธุรกิจชาอุดีอาระเบีย ๓. กรณีการเสียชีวิตของนายพงษ์เทพ และนางอำไพพรรณ รู้คงประเสริฐ ที่จังหวัดตาก ๔. กรณีการเสียชีวิตของวัยรุ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ ๕. กรณีการฟ้องร้องกลุ่มนายทุนบุกรุกที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ๖. การล้างหนีนอกกระบวนการตามนโยบายรัฐบาล ■

คดีการหายตัวไปของ นายสมชาย นีละไพจิตร



● นายสมชาย นีละไพจิตร

►► กรณีการหายตัวไปของนายสมชาย นีละไพจิตร ทนายความ ซึ่งรับว่าความคดีสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้หายตัวไปเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เวลา กลางคืน จนถึงปัจจุบันเป็นเวลารวมกว่า ๖ ปีแล้ว

เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยนายสมชาย นีละไพจิตร ได้ขับรถยนต์อยู่บนถนนรามคำแหง และหายตัวไป พร้อมทั้งรถยนต์และทรัพย์สินจนถึงปัจจุบัน ซึ่งหลายฝ่ายเชื่อว่า มีการฆาตกรรมและทำลายศพ

ต่อมา ทางการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน ๕ นายเข้ามาเกี่ยวข้อง และได้ดำเนินคดีอาญาต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจดังกล่าวในความผิดต่อ เสรีภาพ แต่ไม่มีการดำเนินคดีอาญาในฐานความผิดต่อชีวิต

คณะกรรมการคดีพิเศษพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรณีการปฏิบัติหน้าที่ทนายความจำเลยของนายสมชาย เกี่ยวกับคดีความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันอาจเป็นการ ละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการคดีพิเศษจึงมีมติให้คดีการ หายตัวไปของนายสมชาย เป็นคดีพิเศษ

คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้พยายามแสวงหา หลักฐานเพื่อพิสูจน์เกี่ยวกับการตายของนายสมชาย ในพื้นที่ ๒ จุดของจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นจุดที่ชุดสืบสวนพบเศษชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์ โดยจุดแรกอยู่ในพื้นที่ทำลายวัตถุระเบิดของหน่วย งานทหาร ซึ่งเรียกกันว่า เขาหลวง หรือ เขาโป่งอีเก้ง ส่วนจุดที่สอง คือบริเวณแม่น้ำแม่กลอง

คดีการหายตัวไปของนายสมชายมีจุดอ่อนในการดำเนินคดี คือ ขาดประจักษ์พยาน มีแต่พยานแวดล้อม ทางคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ก็ยังไม่ละความพยายามเพื่อดำเนินการรวบรวม หลักฐานประกอบคดีให้ได้มากที่สุด จึงได้ส่งชิ้นส่วนของมนุษย์ ที่ตรวจพบ และถังเหล็กที่จมอยู่ในแม่น้ำแม่กลอง ไปยังห้องปฏิบัติการพิสูจน์หลักฐานของสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐ (FBI) เพื่อ ตรวจพิสูจน์ พร้อมทั้งส่งตัวอย่างสารพันธุกรรม (DNA) ของญาติ ตามสายโลหิตของนายสมชายไปตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบ ซึ่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์หลักฐานทางการสืบสวน ■

คดีการหายตัวไปของ นายมุฮัมมัด อัลรูไวรี นักธุรกิจชาอุดีอาระเบีย



● นายมุฮัมมัด อัลรูไวรี

▶▶ คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๓ เมื่อนายมุฮัมมัด อัลรูไวรี นักธุรกิจชาอุดีอาระเบียได้หายตัวไปจากพื้นที่เขตทุ่ง มหาเมฆ กรุงเทพมหานคร ทางกรมสืบสวนมีมูลน่าเชื่อว่า เป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยการลักพาตัวนายมุฮัมมัด อัลรูไวรี ด้วยมูลเหตุจูงใจว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการฆ่าเจ้าหน้าที่ประจำสถานเอกอัครราชทูตชาอุดีอาระเบีย ประจำประเทศไทย จำนวน ๒ คน ที่เกิดเหตุก่อนหน้า โดยเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้นำตัวไปซักถามและนำไปพิจารณาทิ้งเผาทำลายศพในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

คดีนี้พนักงานสอบสวนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับไว้สอบสวนเป็นคดีอาญา แต่ต่อมาทางคณะกรรมการคดีพิเศษเห็นว่า เป็นคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ในการรวบรวมพยานหลักฐาน รวมทั้งเห็นว่าคดีมีรูปแบบกระทำความผิดในลักษณะองค์กรอาชญากรรม จึงได้นำมาพิจารณาและมีมติให้รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

ล่าสุด คณะสอบสวนคดีพิเศษและพนักงานอัยการที่ร่วมสอบสวน ได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ตำรวจและอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย พล.ต.ท.สมคิด บุญถนอม พ.ต.อ.สมชาย จุสนิท พ.ต.อ.ประภาส ปิยะมงคล พ.ต.ท.สุรเดช อุดมดี และ จ.ส.ต.ประสงค์ ทอรั้ง ซึ่งที่ผ่านมาได้สรุปสำนวนคดีและเสนอไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดเรียบร้อยแล้ว เพื่อพิจารณาดำเนินการส่งคดีต่อไป

หากการคลี่คลายคดีประวัติศาสตร์นี้ประสบความสำเร็จตามแนวทางของกระบวนการยุติธรรม น่าจะส่งผลให้ความสัมพันธ์ที่เย็นชาและห่างเหินของประเทศไทยกับประเทศชาอุดีอาระเบีย กลับคืนสู่ปกติอีกครั้งหนึ่ง นั้นหมายความว่าโอกาสทางการค้าการลงทุนก็จะกลับมาสู่ประเทศไทยได้อีกครั้ง ■

การเสียชีวิตของ นายพงษ์เทพ และนางอำไพพรรณ รั้วประเสริฐ ที่จังหวัดตาก

▶▶ กรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ นายพงษ์เทพ รั้วประเสริฐ ได้รับแจ้งจากคนขับรถบรรทุก ซึ่งเป็นลูกจ้างว่า ถูกเจ้าพนักงานจับกุมเนื่องจากบรรทุกน้ำหนักเกิน นายพงษ์เทพ และนางอำไพพรรณ รั้วประเสริฐ ภรรยา ได้ออกเดินทางไปที่สถานีตำรวจภูธรตำบลพะวอ ภายหลังพบว่าทั้งสองคนถูกยิงเสียชีวิตโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ถนนสายตาก - แม่สอด ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยอ้างว่ามีการพบยาเสพติดประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ในรถผู้ตาย ภายหลังเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องมีการนำหมายศาลเข้าตรวจค้นบ้านผู้ตาย และมีการยึดอายุทรัพย์สินและสำนักงาน ป.ป.ส. ภาคเหนือ ได้ยึดทรัพย์สินของผู้ตายไว้ แต่ญาติผู้ตายมีการต่อสู้และคัดค้าน จนสามารถเรียกคืนทรัพย์สินได้บางส่วน

ต่อมา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนของญาติผู้เสียชีวิต นำเชื่อว่าผู้ตายทั้งสองถูกฆ่าโดยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติด และการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ตายเป็นไปโดยไม่เป็นธรรม และน่าเชื่อว่าเป็นผลจากการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด จนเกิดความผิดพลาด และละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการคดีพิเศษ ได้รับเรื่องพิจารณาคดีนี้แล้ว เห็นว่า เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง และต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนรวบรวมหลักฐานเป็นพิเศษ จึงมีมติรับคดีความผิดอาญาดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

จากการสืบสวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้ข้อสรุปสำนวนคดีว่า การถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ จึงส่งสำนวนการสอบสวนเสนอให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พิจารณาดำเนินการต่อไป

กรณีความผิดทางอาญาที่มีการจับกุมผู้ตายทั้งสองในความผิดกรณีร่วมกันมียาเสพติดให้โทษ ประเภท ๑ ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายนั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษรับ

เป็นคดีพิเศษที่ ๗๔/๒๕๕๒ ซึ่งทางคดีมีความเห็นว่า ผู้ตายทั้งสองมิได้เป็นผู้กระทำผิด เนื่องจากเป็นการกล่าวโทษต่อศพ และเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเอาศพล่าโทษ ซึ่งไม่มีบทบัญญัติให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจกระทำได้ จึงเสนอความเห็นสั่งไม่ฟ้อง และส่งสำนวนการสอบสวนไปยังอธิบดีอัยการฝ่ายคดีพิเศษแล้ว

ส่วนกรณีทรัพย์สินของผู้ตายที่ถูกยึดไว้ ซึ่งทายาทของผู้ตาย ยื่นหนังสือร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมเพื่อขอคืนทรัพย์สินที่ยึดและอายัดไว้ทั้งหมด แต่คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินยังมีมติไม่คืนทรัพย์สินที่ยึดอายัดไว้ นั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษมีความเห็นว่า เมื่อผู้ตายทั้งสองไม่อาจมีฐานะเป็นผู้ต้องหาให้มีการสอบสวนคดีอาญาใด ๆ ดังนั้นทรัพย์สินทั้งหมดของผู้ตายจึงไม่อาจเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้ ซึ่งกรณีนี้ได้เสนอให้ปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ตาม พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป ■

การเสียชีวิตของวัยรุ่น ในจังหวัดกาฬสินธุ์

▶▶ ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๘ เป็นช่วงระยะเวลาที่รัฐบาลนำโดย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น ประกาศทำสงครามกับยาเสพติด ได้เกิดกรณี การเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนไขของวัยรุ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์มากถึง ๒๑ ราย โดยทั้งหมดถูกแขวนคอและถูกยิงเสียชีวิต

การดำเนินการกับกรณีดังกล่าวในช่วงเดือนมกราคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา คณะกรรมการคดีพิเศษ มีมติรับไว้เป็นกรณีพิเศษ จำนวน ๒ คดี โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. กระทรวงยุติธรรมได้รับคำร้องขอความเป็นธรรมจากญาติ นายประวิทย์ สัตบุรุษ ผู้เสียชีวิตจากการถูกแขวนคอที่บริเวณสวนสาธารณะกุดน้ำกิน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้ร้องเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ จึงส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตรวจสอบข้อเท็จจริง

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า เรื่องมีมูลเหตุสืบเนื่องมาจาก เหตุทะเลาะวิวาทระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์กับกลุ่มวัยรุ่น และนายประวิทย์อยู่ในที่เกิดเหตุด้วย โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกกลุ่มวัยรุ่นทำร้ายร่างกายและอาวุธปืนประจำกายหายไป เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ เวลากลางคืน นายประวิทย์ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวไปที่สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์เพื่อให้ผู้เสียหายชี้ตัว แต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่านายประวิทย์เป็นผู้ร้าย จึงปล่อยตัวไป แต่ได้ยึดโทรศัพท์ของนายประวิทย์ไว้เพื่อตรวจสอบ

ต่อมาในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ นายประวิทย์ได้เดินทางมาขอรับโทรศัพท์คืนจากพนักงานสอบสวน โดยพนักงานสอบสวนแจ้งให้นายประวิทย์นำหลักฐานการเป็นเจ้าของมาแสดง ภรรยาที่ร่วมเดินทางมาด้วยจึงไปขอหลักฐานจากร้านจำหน่ายโทรศัพท์ โดยนายประวิทย์คงรออยู่ที่สถานีตำรวจ เมื่อภรรยากลับมาที่สถานีตำรวจกลับไม่พบตัวนายประวิทย์ จึงได้

ออกตามหาแต่ไม่พบ จนมีผู้พบศพนายประวิทย์ถูกแขวนคอที่บริเวณสวนสาธารณะกุดน้ำกิน เมื่อเวลาประมาณ ๑๙.๓๐ น. ของวันเดียวกัน

เมื่อนำเรื่องนำเสนอต่อคณะกรรมการคดีพิเศษ ซึ่งได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าประเด็นของคดีมีความยุ่งยาก ซับซ้อน และกระทบถึงความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงมีมติให้คดีความผิดอาญาเรื่องดังกล่าว เป็นคดีพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งปัจจุบันคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนเพื่อรวบรวมหลักฐาน

๒. กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับการร้องเรียนจากญาติผู้ตาย กรณีนายทองจันทร์ ภารพี เสียชีวิตจากการถูกแขวนคอที่บริเวณเพิงร้านค้าบ้านเตาไห ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จากการสืบสวนปรากฏว่า นายทองจันทร์ ภารพี มีมูลเหตุขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ตลอดมา โดยเคยต้องหาว่ามียาบ้าไว้ในครอบครอง ถูกจำคุก ๒ ปี และพ้นโทษเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ หลังจากนั้นถูกกล่าวหาว่า ร่วมกันปล้นทรัพย์ผู้อื่น ใช้เวลาผู้คดีเกือบ ๒ ปี ศาลพิพากษายกฟ้องเมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๔๗

ก่อนเกิดเหตุประมาณ ๑ สัปดาห์ มีเหตุผู้หญิงในหมู่บ้านใกล้เคียงถูกทำร้ายร่างกายโดยผู้ชายไม่ทราบว่าเป็นใคร เจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวไปที่สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ มีหมายเรียก นายทองจันทร์ ภารพี โดยนายทองจันทร์ให้การปฏิเสธว่า ไม่ได้กระทำความผิด จนในที่สุดก็ตกลงกันได้ ต่อมาเมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. นายทองจันทร์ได้ถูกคนร้ายบังคับขึ้นรถยนต์ปิคอัพไป จนมีผู้พบเป็นศพถูกคอตายในที่เกิดเหตุ โดยมีร่องรอยพิรุธน่าเชื่อว่าเป็นการฆาตกรรมอำพราง

คณะกรรมการคดีพิเศษเห็นว่าประเด็นของคดีมีความยุ่งยาก ซับซ้อน และกระทบถึงความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงมีมติให้เป็นคดีพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งปัจจุบันพนักงานสอบสวน

การล้างหนี้ในระบบ ตามนโยบายของรัฐ

คดีพิเศษอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนเพื่อรวบรวมหลักฐาน

อนึ่ง นอกจากคดีพิเศษ ๒ คดี ข้างต้นก่อนหน้านี้นั้นกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการสืบสวนสอบสวนกรณีนายเกียรติศักดิ์ ติตย์บุญครอง ซึ่งถูกฆ่าโดยการแขวนคอในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งรับไว้เป็นคดีพิเศษที่ ๓๐/๒๕๔๘ อันมีแผนประทุษกรรมใกล้เคียง โดยคดีดังกล่าวสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว มีความเห็นสมควรสั่งฟ้องนายดาบตำรวจอังคาร คำมูลนา กับพวก รวม ๖ คน ในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน และส่งสำนวนไปยังอธิบดีอัยการฝ่ายคดีพิเศษ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ในขณะที่ยวกันกรณีการเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ดังกล่าว ทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็ได้ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่ามีญาติของผู้เสียชีวิตยื่นคำร้องไว้หรือไม่ มีใครบ้าง หากไม่มายื่นแม้จะไม่ได้รับสิทธิเนื่องจากพ้นระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ ๑ ปี แต่หากพิสูจน์ได้ว่ากลุ่มคนเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด อาจจะได้รับการช่วยเหลือด้านอื่น โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะช่วยให้คำปรึกษาทางกฎหมายเพื่อฟ้องร้องทั้งทางแพ่งและอาญาเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายต่อไป ซึ่งญาติผู้เสียชีวิตสามารถไปยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ■

▶▶ กระทรวงยุติธรรมได้เสนอนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขหนี้ในระบบด้วยการสนธิกำลังของกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงาน ป.ป.ส. สำนักงาน ป.ป.ท. และสำนักงาน ปปง. จัดตั้งศูนย์รับแจ้งหนี้ในระบบ โดยจัดตั้งขึ้นที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เปิดโอกาสให้ประชาชนแจ้งมายังศูนย์ ด้วยการโทรมาที่หมายเลขโทรศัพท์ ๑๒๐๒ เพื่อแจ้งและขึ้นทะเบียนลูกหนี้และเจ้าหนี้นอกระบบ หากพบว่าเจ้าหนี้ไม่ยอมเข้าสู่การเจรจาอย่างถูกต้องเป็นธรรม และมีการจัดเก็บดอกเบี้ยสูงเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด กระทรวงยุติธรรมจะรับหน้าที่เป็นตัวกลางเจรจาไกล่เกลี่ย แต่หากเจ้าหนี้เป็นผู้มีอิทธิพล ช่มชู้คุกคาม ลูกหนี้ ใช้พฤติกรรมนอกกฎหมาย กลโกงของกระทรวงยุติธรรมก็จะเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด ว่าเจ้าหนี้นั้นมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่ กิจการปล่อยกู้มีการชำระภาษีแก่รัฐอย่างถูกต้องหรือไม่ มีการฟอกเงินโดยนำมาปล่อยกู้หรือไม่ ซึ่งจะปฏิบัติการคู่ขนานไปกับการแปลงหนี้ในระบบมาเป็นหนี้ในระบบของกระทรวงการคลัง

ศูนย์รับแจ้งหนี้ในระบบนี้เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในการขยายการดำเนินงานและพัฒนาให้เป็น “ศูนย์รับแจ้งหนี้ในระบบและปราบปรามผู้มีอิทธิพลและสิ่งผิดกฎหมาย” ■



● เวทีรับฟังปัญหา “กระบวนการยุติธรรมกับการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม” โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุม สโมสรการรถไฟฯ (ชั้น ๓)

การฟ้องร้องกลุ่มนายทุน บุกรุกที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่ อ.เกาะยาว จ.พังงา

▶▶ กรณีเกิดจากเครือข่ายองค์กรชุมชนชายฝั่งพังงา-ภูเก็ตได้ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่า มีนายทุนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบุกรุกและออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบในที่ดินสาธารณะประโยชน์ อ่าวคลองสวน ซึ่งต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค และคณะได้เดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่

ชาวบ้านระบุว่าในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๘ มีกลุ่มนายทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามากว้านซื้อที่ดินในอำเภอเกาะยาว โดยบริษัทเอกชนได้พยายามเข้าไปกว้านซื้อที่ดินประมาณ ๑๐๐ ไร่ แต่ได้บุกรุกเพิ่มเป็น ๘๐๐ ไร่ และนำเครื่องจักรกลเข้าไปแผ้วถางที่ดินตั้งแต่ชายหาดไปจนถึงยอดเขา เพื่อปรับสภาพพื้นที่ให้เป็นท่าเทียบเรือยอร์ชและ

รีสอร์ต กลุ่มชาวบ้านจึงรวมตัวกันคัดค้านเพื่ออนุรักษ์ป่าต้นน้ำและชายฝั่งทะเล จนกระทั่งรัฐบาลเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือของบริษัท นาราชา จำกัด แต่ในระหว่างการพิสูจน์สิทธิเพื่อเพิกถอนเอกสารสิทธิที่ดินบริษัท นาราชา จำกัด กลับฟ้องร้องดำเนินคดีกับชาวบ้าน ๑๗ คน ชื้อหาบุกรุกและหลักทรัพย์ (ต้นกล้วยไม้) พร้อมเรียกค่าเสียหายอีกจำนวนหนึ่ง กลุ่มชาวบ้านจึงเรียกร้องให้กระทรวงยุติธรรมช่วยส่งคืนพื้นที่ป่าสงวนและช่วยชาวบ้านที่ถูกดำเนินคดีจากการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ

ล่าสุดกรมสอบสวนคดีพิเศษได้สรุปสำนวนสั่งฟ้องบริษัท นาราชา จำกัด ชื้อหาบุกรุกที่ดินของรัฐและออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ และส่งสำนวนคดีให้อัยการฝ่ายคดีพิเศษพิจารณาสั่งคดีแล้ว ■

- นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ลงพื้นที่ตำบลโคกกลอยตำบลตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เพื่อรับฟังปัญหาชาว Moken ขอความเป็นธรรมกรณีถูกนายทุนอ้างเอกสารสิทธิปิดล้อมที่ดินฝั่งศพรพบุรุษ



ช่วยรื้อฟื้นหลักฐานใหม่ คดีนายประพันธ์ โปริดำ จังหวัดชลบุรี

▶▶ ในปี พ.ศ.๒๕๕๐ นายประพันธ์ โปริดำ ถูกจับในคดีครอบครองยาบ้า โดยศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก ๖ ปี นายประพันธ์ ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ทำ และไม่รู้ว่ายาบ้ามาอยู่ในรถของเขาได้อย่างไร

ในระหว่างที่คดีกำลังอยู่ในการพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นนั้น นายวิเชียรได้แจ้งมายังลูกสาวของนายประพันธ์ว่าเป็นคนที่นำยาบ้าไปไว้ในรถเอง แต่พยานปากนี้ไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในข้อต่อสู้ในคดีของฝ่ายทนายจำเลย ศาลชั้นต้นจึงพิพากษาคดีตามสำนวนว่า สั่งจำคุกนายประพันธ์เป็นเวลา ๖ ปี

ในระหว่างที่นายประพันธ์ติดคุก ลูกสาวก็พยายามหาทางช่วยเหลือด้วยการไปร้องเรียนต่อหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงานกฤษฎีกา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานอื่น ๆ เป็นสิบหน่วยงาน แต่ผลคือ ทุกหน่วยงานให้คำตอบว่า ไม่มีทางที่จะทำให้ความจริงในส่วนนี้มีผลต่อรูปคดี เนื่องจาก การพิจารณาคดีในศาลอุทธรณ์นั้นไม่มีการสืบพยานในชั้นศาล

จนกระทั่ง พ.ศ.๒๕๕๔ จึงได้ร้องเรียนกับกระทรวงยุติธรรมผ่านกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ(DSI) จังหวัดชลบุรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจึงได้ประสานสั่งการให้หน่วยงานที่อยู่ภายใต้กำกับดูแลของกระทรวงยุติธรรม อาทิ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ (ปป.ท.) และ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้เข้าไปตรวจสอบคดีคู่ขนานกับตำรวจห้องที่และให้ความช่วยเหลือแนะนำทางกฎหมายเพื่อต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมด้วยความรวดเร็ว โดยทำคำร้องขอต่อศาลอุทธรณ์เพื่อขอยื่นหลักฐานและพยานเพิ่มเติม และขอประกันตัวออกจากเรือนจำ

ปัจจุบันนายประพันธ์ได้รับการประกันตัวในระหว่างต่อสู้คดีในชั้นศาลอุทธรณ์ ■

ช่วยแพะพื้นคุก ถูกยึดข้อหาค้ายาบ้า น.ส.อรรถัย พลเสน จังหวัดชลบุรี

▶▶ ปลายปี ๒๕๕๓ ก่อนขึ้นปีใหม่เพียงไม่กี่วัน นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ได้รับการร้องเรียนจากแม่ของ น.ส.อรรถัย พลเสน ชาวชลบุรี ผ่านรายการข่าวสามมิติว่า ลูกสาวคือ น.ส.อรรถัย ถูกตำรวจกล่าวหาว่าค้ายาบ้าและจับตัวไปคุมขังไว้ที่เรือนจำบางขวาง ซึ่งผู้เป็นแม่ยืนยันว่าไม่จริงน่าจะเป็นการจับแพะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจึงรับเรื่องมาตรวจสอบ ซึ่งก็พบว่าเป็นอย่างที่ร้องเรียน โดยพบว่าผู้ที่มีชื่อว่า อรรถัย พลเสน ตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทยมีซ้ำกันถึง ๖ คน และเมื่อสอบถามนายอนุกุล ซึ่งถูกจับในเวลาเดียวกันและขณะนี้ถูกจำคุกอยู่ ก็ยืนยันว่าอรรถัยที่เป็นแฟนของเขาที่ค้ายาด้วยกันไม่ใช่คนนี้ รัฐมนตรียุติธรรมจึงได้เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ความเป็นธรรมซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายก็ช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ ศาลก็มีเมตตาปรับคำร้องและสั่งปล่อยตัวนางสาวอรรถัย (แพะ) ออกมาได้ก่อนปีใหม่ และขณะนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ดำเนินการเรื่องเงินชดเชยค่าเสียหายในคดีอาญาให้กับ น.ส.อรรถัยแล้ว ■

● นางสาวอรรถัย พลเสน และครอบครัว ได้เดินทางมาที่กระทรวงยุติธรรม เพื่อขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ให้ความช่วยเหลือตนให้ได้รับการปล่อยตัวหลังถูกจับกุมกรณีพัวพันยาเสพติด และถูกควบคุมตัวที่เรือนจำพิเศษมีนบุรี หลังจากมารดาเข้าร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมเนื่องจากไม่ได้กระทำความผิด

